

6 nhóm giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng 6,5%

“Chính phủ xác định phải tập trung nỗ lực huy động các nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện yêu cầu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm 2010”. Đó là mục tiêu được nêu trong nghị quyết số 18 của Chính phủ ban hành ngày 6-4- 2010.

Nhằm đạt được mục tiêu trên, Chính phủ đề ra sáu nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó nhóm giải pháp đầu tiên là tập trung kiềm chế lạm phát.

Ổn định giá để kiềm chế lạm phát

Nhóm giải pháp đầu tiên là tập trung kiềm chế lạm phát để thực hiện chỉ tiêu của Quốc hội là năm 2010, chỉ số giá tiêu dùng chỉ được tăng khoảng 7%. Nghị quyết giao Ngân hàng Nhà nước bảo đảm lượng tiền trong lưu thông hợp lý; sử dụng linh hoạt các công cụ lãi suất để giảm dần mặt bằng lãi suất thị trường; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay theo cơ chế lãi suất thỏa thuận đối với dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo nghị quyết của Quốc hội.

Về phía Bộ Công thương không được để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Theo nghị quyết, các hiện tượng đầu cơ nâng giá, gian lận thương mại sẽ bị ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Chính phủ cũng giao các bộ Tài chính, Công thương rà soát cơ chế kiểm soát giá xăng dầu để bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu theo nguyên tắc thị trường, rà soát lại chi phí kinh doanh, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ thuế, phí và quỹ bình ổn giá xăng dầu, không để giá xăng tăng liên tục trong thời gian ngắn.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước bên cạnh việc không được tăng giá bất hợp lý, còn phải tham gia việc bình ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu



như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, đường, sữa, xăng dầu, thép, xi măng...

Tăng xuất khẩu, giảm nhập khẩu

Nhóm giải pháp thứ hai là thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán, bảo đảm tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 6% và tỉ lệ nhập siêu khoảng 20% trong năm 2010. Việc điều hành tỉ giá theo hướng ổn định, góp phần khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, huy động được các nguồn ngoại tệ từ doanh nghiệp, dân cư, kiều hối, tiền gửi từ bên ngoài vào VN...

Nguồn ngoại tệ của ngân hàng được định hướng tập trung cho mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất mà trong nước chưa sản xuất được; hạn chế việc cho vay ngoại tệ để nhập khẩu những mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu. Trong tháng 4, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan phải trình Thủ tướng các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu.

Bộ Công thương cũng có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu những mặt hàng chưa thật sự cần thiết, mặt hàng trong nước đã sản xuất được.

Bộ Tài chính sử dụng linh hoạt các công cụ thuế, phí, lệ phí và các biện pháp thích hợp đối với hàng xuất, nhập khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, trước hết là đối với những mặt hàng trong nước sản xuất được hoặc không khuyến khích nhập khẩu để hạn chế nhập siêu.

Thường xuyên giám sát thị trường vàng, tiền tệ

Nhóm giải pháp thứ ba là bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Tài chính phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2010 vượt trên 5% so với dự toán đã được Quốc hội quyết định, Chính phủ giao; điều hành theo hướng triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, trước hết là đối với các hoạt động mua sắm phương tiện, tiếp khách, lễ hội và các khoản chi thường xuyên khác.

Nhóm giải pháp thứ tư là bảo đảm ổn định, an toàn của hệ thống tài chính - ngân hàng. Thường xuyên theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thị trường tiền tệ và thị trường vàng để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời. Thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm và thị trường bất động sản cũng sẽ được tăng cường quản lý giám sát để bảo đảm hoạt động

lành mạnh, ổn định.

Nhóm giải pháp thứ năm là tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Bộ Công thương phải ngăn chặn các tổ chức, cá nhân lợi dụng biến động giá thế giới để nhập, găm giữ hàng, nâng giá bán, gây bất ổn định thị trường, giá cả; kiểm soát hệ thống phân phối của doanh nghiệp, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống... Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng cơ chế tiêu thụ sản phẩm để bảo đảm được lợi ích người sản xuất khi giá thế giới xuống thấp và xuất khẩu đạt mức giá tốt nhất; triển khai các biện pháp kỹ thuật kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh đối với hàng nông, lâm, thủy sản nhập khẩu.

Nhóm giải pháp còn lại là về đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Một số nhà khoa học cho rằng:

Một trong những vấn đề kinh tế vĩ mô đáng lo ngại nhất hiện nay là nhập siêu, ở cả hai khía cạnh: thứ nhất là các doanh nghiệp trong nước làm ra giá trị gia tăng thấp; thứ hai là tâm lý chuộng hàng ngoại vẫn phổ biến trong đông đảo người Việt. Về mặt kiểm soát nhập khẩu, chúng ta phải

dùng các biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại thế giới. Tất nhiên cái khó là sản xuất trong nước chưa đủ mạnh. Sản xuất nội địa trong nhiều lĩnh vực chưa đủ sức thay thế nhập khẩu.

Do vậy, Nghị quyết của Chính phủ đã đề ra một giải pháp hết sức xác đáng là xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hàng tiêu dùng để tạo ra được nhiều hàng hóa đạt chất lượng thay thế hàng nhập khẩu, góp phần giảm nhập siêu cả trước mắt và lâu dài.

Mặt khác, trong tình hình kinh tế thế giới chưa thật sự phục hồi như hiện nay, chúng ta cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô với các chỉ số lạm phát, nhập siêu hợp lý. Với tổng đầu tư toàn xã hội lên đến 42%, đầu tư lớn thế trong khi khả năng sản xuất trong nước có hạn thì đương nhiên nhập siêu sẽ tăng.

Đầu tư nhiều cũng là sức ép lên lạm phát. Vì vậy, nên nâng cao hiệu quả của đồng tiền đầu tư, giữ mức tổng đầu tư toàn xã hội ở tỉ lệ hợp lý sẽ giúp giảm nhập siêu và kiểm soát lạm phát hiệu quả.

PV